



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๐๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวกมลชนก สมสวัสดิ์	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล กลุ่มงานเภสัชกรรม
๒.	นางสาวณัฐกัญญ์ ผลจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
๓.	นางทัศนดาว นารีเปน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน
การประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับ
การประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศรีธรรม ราชแก้ว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของโรงพยาบาลลิซล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวกมลชนก สมสวัสดิ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลลิซล กลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรปฏิบัติการ	๑๘๓๓๒๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลลิซล กลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๘๓๓๒๕	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัณโรคแฝงด้วยสูตรยา ๓HP (Isoniazid ร่วมกับ Rifapentin) ในโรงพยาบาลลิซล” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การเฝ้าระวังการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา Rifapentin และ Rifampicin ในการรักษาวัณโรคแฝงในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				๙๐%
		 https://citly.me/HoSel				
๒	นางสาวณัฐกัญญา ผลจันทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลลิซล กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๒๑๐๓๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลลิซล กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๑๐๓๕	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัณฐาน : กรณีศึกษา” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาระบบการรับผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ส่งต่อจากเครือข่าย” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				๑๐๐%
		 https://citly.me/xjA6i				
๓	นางทัศนดาว นารีเปน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลลิซล กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๒๙๔๖๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลลิซล กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๙๔๖๒	เลื่อนระดับ
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ : กรณีศึกษา” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “นาฬิกาพลิกตะแคงตัว” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				๑๐๐%
		 https://citly.me/tNTc4				